



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เรื่อง การจัดตั้งโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ด้วยสังคมปัจจุบันเข้าสู่ภาวะการแข่งขันเพื่อแสวงหาผลประโยชน์และความชอบธรรมให้ตนเอง บนพื้นฐานของการแข่งขัน ถ้าคนในสังคมขาดคุณธรรม จริยธรรม การแข่งขันจะกลายเป็นการแย่งชิงเอาเปรียบ การพัฒนาสังคมด้านการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมจะถูกละเลย การเรียนรู้จากตัวอย่างที่มักับสื่อต่าง ๆ โดยขาดหลักการคิดการแนะนำจะทำให้เกิดการเลียนแบบโดยขาดความเข้าใจ การปฏิบัติศาสนกิจอาจเป็นเพียงพิธีกรรม ไม่เข้าใจในหลักธรรมของศาสนาอย่างแท้จริง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นสถาบันอุดมศึกษาของท้องถิ่นมีภารกิจสำคัญนอกจากสอนศิลปวิทยา ผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ทำการศึกษาวิจัย และบริการด้านวิชาการแล้ว ยังต้องแสดงความเป็นผู้นำด้านการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สร้างสำนึกในความเป็นไทย มีความผูกพันต่อท้องถิ่น เรียนรู้และเสริมสร้างภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล มีหน้าที่เสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม สร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่สังคมดังที่กำหนดไว้ในมาตรา ๗ และมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗

การเสริมสร้างสังคมให้เป็นสังคมแห่งคุณธรรมต้องช่วยกันหลายฝ่าย บ้าน โรงเรียน และศาสนาต้องเป็นแกนหลักในการหล่อหลอมกลมกลืนเกล้าให้เติบโตในสภาพแวดล้อมที่ดี เข้าใจและได้รับการพัฒนาความคิดจิตใจที่มีคุณธรรม สภาพโรงเรียนโดยส่วนใหญ่อ่างเน้นด้านวิชาการ ส่งเสริมการแข่งขัน ครูควรเป็นตัวอย่างของเด็กในด้านคุณธรรม จริยธรรม การมีจิตสำนึกสาธารณะ การเคารพกฎ กติกา การรักษาวินัย และความซื่อสัตย์ สุจริต เคารพในสิทธิผู้อื่น เด็กที่เติบโตจากบ้านเข้าสู่โรงเรียน จึงควรได้รับการปลูกฝังความเป็นคนดีคนมีคุณธรรมอย่างจริงจัง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ตระหนักในภารกิจของมหาวิทยาลัยในการสร้างสังคมให้มีคนดี มีจิตสาธารณะเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ดำรงชีวิตภายใต้หลักธรรมโดยการปฏิบัติ และมีความเห็นตรงกันว่านอกจากจะสร้างบัณฑิตให้เป็นคนดีแล้วควรจะเริ่มต้นสร้างคนดีจากเด็ก โดยเน้นเด็กในท้องถิ่น และมีความเชื่อว่า “เด็กดี” จะเรียนรู้ในทางดีได้อย่างรวดเร็ว และเข้าใจอย่างแท้จริง จึงมีมติให้จัดการศึกษาในระดับการศึกษาภาคบังคับ เพื่อเป็นโรงเรียนทางเลือกหรือกรณีศึกษา ทั้งในด้านการบริหารจัดการ สถานที่ สภาพแวดล้อม ครู บุคลากร และผู้ปกครอง

สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๓ ได้ให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขึ้นเป็นส่วนงานภายใน แต่
/เนื่องจากเพิ่งเป็น...

เนื่องจากเป็นระยะเริ่มต้นจึงเห็นควรกำหนดให้ส่วนงานภายในเทียบเท่างาน สังกัดสำนักงาน อธิการบดี ไปก่อน

มหาวิทยาลัยจึงประกาศจัดตั้ง โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ใน ระยะแรกให้เปิดรับเด็กเล็กระดับบริหาร โดยให้ปรับปรุงอาคารและพื้นที่บริเวณศูนย์คอมพิวเตอร์เดิมเป็น โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นการเริ่มต้น และดำเนินการดังนี้

(๑) ใช้งบประมาณจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยดำเนินการปรับปรุงเตรียมอุปกรณ์ และจ้าง บุคลากรเพื่อดำเนินการรับเด็กเล็กระดับ ๓ - ๕ ปี เข้าเรียน ในปีการศึกษา ๒๕๕๓

(๒) ให้คณะกรรมการตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เลขที่ ๘๒๔/๒๕๕๒ และ คำสั่งเลขที่ ๑๑/๒๕๕๓ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดตั้ง โรงเรียนวิถีธรรมมหาวิทยาลัย ราชภัฏสกลนคร เป็นคณะกรรมการดำเนินการในระยะแรกไปจนกว่าจะหมดวาระตามคำสั่ง และอาจเสนอ แต่งตั้งคณะกรรมการและ/หรือที่ปรึกษาเพิ่มเติมได้

(๓) คณะกรรมการตาม (๒) มีหน้าที่กำหนดปฏิทินการรับสมัครนักเรียนการเปิด - ปิด เรียน การจัดการเรียนการสอน จัดทำหลักสูตร และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในระดับ บริหาร และการศึกษาปฐมวัย (อนุบาล ๑-๒-๓)

(๔) แต่งตั้งให้ อาจารย์สรินดา พงษ์คูลีการ รักษาการครูใหญ่ของ โรงเรียนวิถีธรรมแห่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง และ สามารถเสนอแต่งตั้งผู้ช่วยครูใหญ่เพิ่มเติมได้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓



(นายปัญญา มหาชัย)

อธิการบดี